

## Product Details

numero ng modelo: JDF5160GPSDFL drive uri: 4X2 engine: Dongfeng Cummins B190 33  
gulong pagtukoy: 9.00R20,10.00R20 chassis model: DFL1160BX pangkalahatang dimensyon: 9030  
\* 2470 \* 3010mm  
tanker sukat: 3000 \* 2200 \* 1350mm tanker volume: 6CBM max bilis: 90km / h

## Product Display





**Our Company & Factory**

**Maikling Panimula:**

Miou ay matatagpuan sa Shiyan, Hubei lalawigan, China. Our kumpanya ay nagdadalubhasang sa R & D, paggawa at pagbenta ng mga espesyal na gamit na Mga Vehikulo .We ay ang mga espesyal na layunin sasakyan produksyon base kumpanya ng mga Intsik Dongfeng Motor Group at din ang Overseas Department of Dongfeng Zhengmeng Espesyal Automobile Co., Ltd.

**kompanya display:**



Pabrik



Verified Certificates



## Package & Shipment

Pag-iimpake: nude, sakop na may waks, maliit na uri ay maaaring ilagay sa 20'GP o 40'GP, big type maaaring dala ng bulk carrier o ro-ro barko o ayon sa iyong mga kinakailangan  
date ng Paghahatid: 15 araw



## FAQ

**Q: Paano ang tungkol sa warranty?**

A: Ang isang taon

**Q: Mayroon ba kayong ISO Gawin certificate?**

A: Oo, mayroon kaming, pls makipag-ugnay sa amin upang makakuha aming certifications.

**Q: Paano ang tungkol sa oras ng paghatid?**

A: Karamihan ng aming mga trucks ay ang lahat ng magkaroon sa stock, Kaya namin paghahatid sa iyo sa loob ng 15 araw, kung espesyal na iniutos, lagi naming kailangan sa paligid ng 30 araw para sa produksyon.

**Q: Paano ang tungkol sa pagpapadala ?**

Isang malaking laki ng trucks laging pagpapadala sa pamamagitan ng RORO o Bulk barko o flat bed container o bukas top container , Maliit na uri lata pagpapadala sa pamamagitan ng lalagyan, Pls ugnay sa amin upang makakuha ng isang shipping quotation .

**Q: Gaano karaming mga trucks ang ginagawa ng iyong factory makabuo per taon?**

A: Halos 3000 mga yunit

**Q: Paano mo makontrol ang kalidad ng produkto?**

A: Ang aming Factory ay standard production workshop, nakuha ISO CCC BV Certification, ang aming mga manggagawa ay well bihasa. Ang aming napaka produkto sa ilalim ng napupunta ng isang scrutinizing proseso ng inspeksyon.

**Q: Paano ang tungkol sa iyong produkto Pagkatapos-benta serbisyo system?**

A: Ang aming mga pangunahing export bansa ay may tinanggap matapos-benta serbisyo, ang ilan sa bansa ginagamit ang ikatlong department service.

**Q: Tumatanggap ba kayo ng Custom order? Ano ang ay ang iyong MOQ order?**

A: Oo, ginagawa namin, ang aming MOQ ay 1 set.

**Q: Ano ang kasunduan sa pagbabayad?**

A:Sa pamamagitan ng T / T o L / C sa paningin.

**Q: Aling mga bansa gawin ikaw ay nai-export na?**

A: aming mga espesyal na mga trak Maaari ay matatagpuan sa maraming bahagi ng mundo, tulad ng Russia, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran, Iraq, Algeria, Turkey, Brazil, Taylandiya, Vietnam, Angola etc, at makakuha ng magandang reputasyon mula sa mga lokal na merkado.

**Contact us**

Nagbibigay kami sa iyo sumasainyo serbisyo,kung mayroon kang interes, makipag-ugnay sa amin ngayon!

remarks:

Ang impormasyon sa itaas ay para lamang sa iyong reference. Maaari naming pagyari mga trak bilang sa bawat iyong kahilingan at maaari naming matupad ang lahat ng iyong mga pangangailangan.

Dapat mayroon kang anumang iba pang mga katanungan o kailangan ng anumang iba pang mga impormasyon, pls huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin. Gusto Ito ay ang aking dakilang kasiyahan upang maging sa iyong service. Pls tingnan ang aking impormasyon ng contact bilang mga sumusunod:

*Hubei Miou Special Automobile Technology Co.,Ltd*



*Name:Lincy*

*Post: Sales Representative*

*Email:lincy@chinasonglin.cn*

*Tel:+8613597902165*

*QQ:2853937064*

*Website:www.mioutruck.com*